



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนาจการน้กบริหาร
เลขรับที่ 1104
วันที่ - 1 ต.ค. 2567
เวลา 1000
๘ 1

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๒๒๔๒, ๒๒๔๔

ที่ กษ ๐๖๐๖/ มคย วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งการที่ประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น ๑ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Conference) โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม นั้น กองแผนงานได้สรุปข้อสั่งการที่ประชุมฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>๑) Line Groups ขอสั่งการ เมื่อมีการส่งข้อความ ขอให้หน่วยงานตอบรับข้อสั่งการ ภายในระยะเวลา ๖ ชั่วโมง</p> <p>๒) ให้เข้มงวดเรื่องการปราบปรามการลักลอบนำเข้าต่าง ๆ โดยเฉพาะชายแดนไทย - พม่า และมอบหมาย รอธ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ แจกหนังสือสั่งการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓) ให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสำคัญและพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๔) การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ยึดหลัก ๓๔๙ คือการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร ๓ เท่า ภายในระยะเวลา ๔ ปี โดยผ่านนโยบาย ๙ ข้อ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>๕) ตัวชี้วัดที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประเมิน กษ. และถ่ายทอดมายังอธิบดี ขอให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พิจารณาดำเนินการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖) ให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้เตรียมการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนที่เป็นเรื่องภายในของหน่วยงานไว้ก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>๗) ขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ อย่าอาศัยอำนาจหน้าที่กระทำการทุจริต โดยเฉพาะการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>รอธ.บุญญกฤชฯ กสก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>กพร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๘) ให้ทุกหน่วยงานติดตามการแสดงวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์</p> <p>๙) เรื่องโคเนื้อ ที่จะส่งออกต่างประเทศ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจสนับสนุนการดำเนินงาน และข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องการเลี้ยง มาตรฐาน ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโรงฆ่า การควบคุมป้องกันโรค และการเจรจาการส่งออก เป็นต้น</p>	ทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ	<p>๑) กษ. จะมีการติดตามงานตามนโยบายและข้อสั่งการของ รมว.กษ. ทุกจังหวัด โดยมอบ กษ.จว. เป็นประธาน ประชุมติดตามความก้าวหน้าทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป</p> <p>๒) การแก้ไขการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตร ปลัด กษ. จะเร่งดำเนินการเรื่องของปศุสัตว์ให้แล้วเสร็จ โดยขอให้ปศุสัตว์ส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามที่สำนักกฎหมาย สป.กษ. แจ้งโดยเร็ว ซึ่งปลัด กษ. จะนัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกันต่อไป</p> <p>๓) ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัด กษ. สวมใส่เสื้อสีเหลือง ในวันจันทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้แต่งกายเครื่องแบบราชการในวันอังคาร</p> <p>๔) ในการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน ขอให้ตรวจสอบหลักฐานให้ครบถ้วน ใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (แบบ ร.๑๐) หากหมดอายุต้องกำชับให้ผู้ประกอบการไปต่ออายุ</p> <p>๕) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลโคให้มีคุณภาพที่ดี คัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมที่จะเลี้ยง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง</p> <p>๖) ให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ทำหนังสือถึง อปท. เรื่อง Spec ของวัคซีน พร้อมทั้งแจ้ง สนง.ปศจ. ให้ติดตามเรื่องการจัดซื้อวัคซีนของ อปท. โดยกำหนดแบบฟอร์มให้รายงาน และเน้นการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้มากขึ้น รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมรับมือโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ SAT2 หากพบปัญหาให้แจ้งสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์</p> <p>๗) ให้กองสารวัตรและกักกัน ทำหนังสือถึง กษ. ออกประกาศ ห้ามนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์จากประเทศตะวันออกกลางที่มีข่าวตรวจพบโรคปากและเท้าเปื่อยซีโรไทป์ SAT2 และให้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจกับทีมพญานาคราช และกองกำลังนเรศวรด้วย</p>	ทุกหน่วยงานใน ระดับพื้นที่ กอง/สำนัก กสก. และ สกม. ทุกหน่วยงาน กสก. และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กพท. และ สนง.ปศจ. สคบ., และ สนง.ปศจ. กสก.

วาระ/เรื่อง	ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	<p>๘) ให้ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ยกระดับเรื่องสุกร และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่น ๆ</p> <p>๙) ขอให้ปศุสัตว์อำเภอ ทำงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ หากหน่วยพยานาคราชเข้าไปตรวจ จะมีผลกระทบเนื่องจากมีตำรวจสายสืบร่วมทำงานด้วย</p> <p>๑๐) ให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งปศุสัตว์อำเภอ สํารวจและชี้จุดพื้นที่แล้งซ้ำซาก เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือ</p> <p>๑๑) ให้ปศุสัตว์จังหวัดแจ้งเกษตรกรที่สนใจปลูกถั่วเหลือง เพื่อลดการนำเข้า สำนักพัฒนาอาหารสัตว์มีเมล็ดพันธุ์ถั่วอาหารสัตว์ สํารองไว้จำนวน ๑๐ ตัน</p> <p>๑๒) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ติดตามโครงการโคบาลชายแดนใต้ อย่างเข้มงวด เนื่องจากคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ให้ความสนใจติดตามผลการดำเนินงาน</p>	<p>สนง.ปศจ.นครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สนง.ปศอ.</p> <p>สนง.ปศจ.</p> <p>สวพ., และ สนง.ปศจ.</p> <p>กสส. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ	<p>๑) ให้ สำนัก/กอง เตรียมความพร้อมและจัดเจ้าหน้าที่ ที่มี Power สามารถติดตามและให้การสนับสนุนข้อมูลได้ เพื่อประสานเรื่องค่าของงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๒) ขอให้ สำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญ เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการต่าง ๆ ของ กษ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>สำนัก/กอง</p> <p>สำนัก/กอง และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรมอบหมายหน่วยงานพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาอยู่ในอำนาจของ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๘๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

พอเจตน์
๒๘ ก.ย. ๖๗
[Signature]
๒๘ ก.ย. ๖๗

[Signature] ๒๙ ก.ย. ๖๗

-เห็นชอบตามเสนอ

-คำปรึกษาหารือในวง. ส.ค.ว.๒๕๖๖/๒๕๖๗/๒๕๖๗

[Signature] - 1 ผ.ค. 2567
(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์